

**Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam &
Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN**

GXĐMVN

Lễ Giáng Sinh 25/12/2012
 ♦ 11:00 am
 Lễ Giao Thừa 31/12/2013
 ♦ 7:00 pm
 Lễ Đầu Năm 01/01/2013
 ♦ 11:00 am

CTTĐVN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH .

1. Thứ ba ngày 24/12/2013 Lễ vọng Giáng Sinh và rước Chúa Hải Đồng vào lúc 7.30PM .
2. Thứ tư ngày 25/12/2013 Mừng lễ Chúa Giáng Sinh vào lúc 12PM .

TẾT DƯƠNG LỊCH .

* Thứ tư ngày 01/01/2014 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới vào lúc 3PM, với sự tham dự của cha Ray cùng với gia đình của Ngài , sẽ cùng dâng thánh lễ bằng tiếng Việt với cộng đoàn .

LỄ BỔN MẠNG

Chúa Nhật 29/12/2013 là ngày Lễ Bổn Mạng của giáo xứ Thánh Gia. Chúng ta sẽ có 1 lễ chung lúc 10:30 am. Sau Thánh Lễ xin quý vị ở lại —có tiệc café và bánh.

KHÔNG CÓ LỄ

Ngày mừng 6-8 tháng Một sẽ không có lễ.

ĐÓNG GÓP

	Giáo Xứ ĐMVN	CTTĐVN
Dec 01	\$932	\$575
Dec 08	\$1,192	\$680
Dec 15	\$720	\$621
Dec 22	\$966	Không có lễ

Giáng Thế

Ngài giáng thế để rung niềm tuyệt tác*
 Tâm tình thơ, lời cha bảo thương yêu
 Đòi con nhỏ no nê dòng sữa mẹ
 Và lớn lên bao nhục khổ muôn chiều

Địa đàng ấy là Thiên đàng thực đấy
 Hương trái tim rung nhịp chạm cao siêu
 Cảm xúc ấy tìm ra đâu mấy cõi
 Chim non kia vọng hót báo tịch liêu

Ôi tuyệt tác, tuyệt tác Ngài cảm nhận!
 Đẹp thiên đàng san sẻ, đẹp trần gian
 Trong lý trí lời con tìm thôn thức
 Tim đâu xa, trong người cõi thiên đàng

Giáng Sinh 2013
 Vinh Đan

* Sự sống và con người là tác phẩm tuyệt vời nhất của Thượng Đế

Thượng Đế “Mọn Hèn”

Ngôi Lời nhập thể xuống trần,
 Đêm đông giá buốt, làm thân mọn hèn!
 Nhân trần cuồng loạn bon chen,
 Có hay Thượng Đế khó hèn vì ta?
 Vai mang thập giá thứ tha,
 Chết treo trần trụi như là phạm nhân,
 Đón đau, nhục nhã bội phần,
 Ngài không oán trách, ân cần giang tay,
 Gọi ai chờ đợi đêm ngày,
 Ban ơn gia hộ, đổi thay ưu phiền
 Xóa đi sâu nặng oan khiên,
 Gạt đi nước mắt triền miên khốn cùng
 Đêm nay vang cõi không trung
 Đất trời kết lại tương phùng yêu thương.

Vũ Đăng Khiêm

PHONG BÌ 2014

Xin quý vị nhớ lấy phong bì cho năm 2014—đã được để ở trong nhà thờ.

THƯ GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHA CROSBY

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HAMILTON

Giáng Sinh 2013

Các bạn thân mến trong Chúa Kitô,

Cách đây nhiều năm, một vị Crosby khác (không phải tôi) đã ca lên những lời của bài hát “White Christmas” do tác giả Irving Berlin “Cầu chúc các bạn những ngày vui vẻ và ngời sáng, và cầu chúc những ngày Giáng Sinh trắng tuyết!”. Trong Giáo phận Hamilton, chúng ta không thể biết chắc chắn Giáng Sinh này có trắng tuyết hay không, nhưng chúng ta phải làm tất cả mọi điều chúng ta có thể làm để chắc chắn có một Giáng Sinh vui vẻ và ngời sáng cho chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta, thậm chí còn phải làm hơn nữa cho những người bị bóng đêm bao phủ.

Tháng trước Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết Tông thư Evangelii Gaudium - Niềm Vui của Tin Mừng. Tin Mừng là Tin Vui - mang niềm Vui đến cho thế giới nơi mà sự nghèo khổ và khiếp sợ của chiến tranh, của thiên tai và những đe dọa khác đang bao phủ chúng ta! Đức Thánh Cha muốn tất cả chúng ta rao truyền Tin Mừng của Niềm Vui bằng lời nói và việc làm.

Mùa Vọng là thời gian của “Niềm Hy Vọng Hân Hoan” – một thời gian háo hức chuẩn bị để chờ đón Chúa đến. Giáng Sinh là sự cử hành tuyệt hảo của Niềm Vui- sinh nhật của một Hải Nhi – Vị Cứu Thế, Đấng là Đức Kitô, là Chúa! Tất cả sẽ là niềm vui – Hải Nhi này một lần nữa lại sinh ra cho chúng ta để chữa lành ta, giải phóng ta và cứu ta. Chúng ta vui mừng – và chúng ta chia sẻ niềm vui đó với gia đình, bạn hữu và thế giới.

Hãy sống vui tươi trong lễ Giáng Sinh này! Giêsu Kitô - ánh sáng của chúng ta, sự sáng của thế giới - hạ sinh cho chúng ta! Hãy cử hành Niềm Vui này với gia đình và bạn hữu của bạn, trong gia đình và trong giáo xứ. Chúc Mừng Giáng Sinh! “Cầu chúc bạn những ngày vui tươi và ngời sáng...!”

Chân thành trong Chúa Kitô và Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm

Đức cha Douglas Crosby, OMI

Giám mục Hamilton

THƯ GIÁNG SINH CỦA CHA XỨ

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Tôi vui mừng viết cho em chị em trong mùa Giáng Sinh thánh thiện này. Giáng Sinh là thời gian để chúng ta làm mới lại tâm hồn trong Chúa Kitô. Lời Thiên Chúa hứa sẽ ban Con Một cho chúng ta. Đó là thời gian để chúng ta suy tư không chỉ về thời gian đã qua, mà còn về hiện tại và tương lai, và nói với Thiên Chúa rằng con thật sự biết ơn về những ơn lành trong cuộc sống. Tôi tin rằng Giáng Sinh này, mỗi chúng ta có thể dâng lên Chúa tâm hồn chúng ta và cố gắng yêu thương nhau hơn.

Những lời sau đây trong một tấm thiệp Giáng Sinh mà tôi nhận được gợi mở cho tôi suy nghĩ: “Nghèo như tôi có thể dâng gì cho Ngài? Nếu tôi là người mục đồng, tôi sẽ dâng Ngài con chiên; nếu tôi là nhà đạo sĩ, tôi sẽ dâng Ngài tài sản của tôi – Giờ đây tôi dâng gì cho Chúa, dâng chính tâm hồn tôi” (Christinina Rosetti). Mỗi chúng ta có thể và sẽ dâng Ngài trái tim tròn đầy của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng xây dựng Thân mình Đức Kitô, chúng ta sẽ quyết tâm trở nên một người hạnh phúc muốn trở nên một thành viên năng động và tham dự vào việc xây dựng Giáo Hội.

Chính vì thế mà Đức Kitô đã đến chữa lành chúng ta và liên kết chúng ta lại thành một gia đình. Đức Kitô đến cho những người bị bỏ rơi, người nghèo, người tù đày, thất nghiệp và những người bình thường như tôi và anh chị em. Việc Ngài sinh ra chẳng còn là bình thường nữa vì các tiên tri đã loan báo việc Ngài đến từ rất lâu. Tìm kiếm một ngôi sao lạ trên bầu trời Bethlehem, vì sao chiếu sáng trên mọi vì sao. Trẻ này sẽ liên kết dân Người dưới một vòng dây yêu thương.

Tôi mới ở đây chỉ một thời gian rất ngắn nhưng tôi cảm nhận được lòng quảng đại của anh chị em, niềm hy vọng, tinh thần hòa giải, vui tươi và yêu thương. Tôi đã thực sự được sống tinh thần hiểu khách quý ông bà anh chị em đã dành cho tôi khi tôi đến chơi nhà. Khi tôi là một người mới đến còn xa lạ, anh chị em đã tiếp nhận tôi vào gia đình cộng đoàn, điều đó để lại nơi tôi lòng biết ơn sâu sắc và khích lệ tôi rất nhiều khi thi hành sứ vụ ở đây giữa anh chị em.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ hướng tới tương lai bằng việc bước đi với Chúa Kitô và với nhau. Tôi cũng ý thức được những thử thách mà chúng ta sẽ phải đối mặt, nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Tôi tin rằng chúng ta đang bước đi giống như hành trình Emmaus, hãy sánh vai bên nhau, lắng nghe nhau, khuyên bảo nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui và hy vọng. Tôi khao khát xây dựng cộng đoàn chúng ta bằng việc thăm viếng từng gia đình và lắng nghe quý anh chị em chia sẻ. Đổi lại, tôi mời gọi anh chị em hãy chu toàn phận vụ của mình bằng cách làm điều tốt và đáp lại tiếng Chúa mời gọi, tham gia tích cực hơn trong giáo xứ nhờ đó chúng ta sẽ trở nên một cộng đoàn đức tin vững mạnh và năng động.

Giáng Sinh này tôi sẽ cầu nguyện cho từng người anh chị em và gia đình anh chị em. Nguyện xin sự bình an của Đức Kitô và tình yêu Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em trong suốt Mùa Giáng Sinh và Chúc Mừng Giáng Sinh anh chị em!

Bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Cha xứ Phêrô Trần Văn Hạnh OMI

